

ที่ ลป ๐๕๑๙/๐๒๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร
ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ลป๕๒๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟัง รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ ได้อย่างทั่วถึง นั้น

ในการนี้ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร ได้ติดตามและรับฟังการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสาระสำคัญของการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงระวี รักษิตย์)
พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๑๔

สรุปลงสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ให้จังหวัดบันทึกข้อมูลปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	
๒.	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	๑. ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานเรียนรู้ การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำฐานเรียนรู้ให้ครบ ๔ ฐาน พร้อมจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ๓. จัดเครือข่ายคอก หนอง นา ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ๔. สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุปสรรคให้ครอบคลุม ๕. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อช่วยเหลือแปลงโคก หนอง นา ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ๖. ช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปลงโคก หนองนา	
๓.	โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”	๑. เข้ากลุ่มไลน์ประกวดผ้าและงานหัตถกรรมระดับประเทศ เพื่อประสานงานการประกวดประเด็นเน้นย้ำให้จังหวัดที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ (Final) ดำเนินการ ดังนี้ ๒. ตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม/ผู้เข้าประกวด ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้แจ้งในกลุ่มไลน์ประกวดผ้าและงานหัตถกรรมระดับประเทศ ๓. จัดทำข้อมูลของผู้เข้าประกวดตามแบบฟอร์ม เพื่อจัดทำบัตรให้กับผู้เข้าประกวด และจัดส่งข้อมูลให้กรมฯ ผ่านทางกลุ่มไลน์ประกวดผ้าและงานหัตถกรรมระดับประเทศ ภายในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ ดาวโหลดแบบฟอร์มจัดทำบัตร	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจให้กับลูกหนี้ เรื่อง มาตรการการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลด หนี้รายบุคคลของกองทุนฯ</p> <p>๒. สํารวจสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย</p> <p>๓. จัดทำแผนช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนที่ประสบปัญหาอุทกภัย</p> <p>๔. จัดทำผัง/ขั้นตอน/ระยะเวลา การกู้เงินให้สมาชิกได้รับทราบอย่าง ชัดเจน</p> <p>๕. มอบหมายนิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ดำเนินการกับ ลูกหนี้ที่เพิกเฉย</p>	
๕	การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>๑. สำนัก/กอง/จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งกรมการพัฒนา ชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. เร่งดำเนินการกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกผลการ ดำเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหาร กิจกรรม/โครงการ BPM ให้เป็นปัจจุบัน</p>	

ลงชื่อ สิธานันท์ พรมสุรินทร์ ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวสิธานันท์ พรมสุรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน

ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร



